

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายค่าอาหารครบถ้วน แต่ปริมาณอาหารหรือวัตถุดิบที่ใช้จัดทำไม่เหมาะสม ทำให้ปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อหรือจ้าง หรือ อาจมีการยกยอดอาหารกลางวันของนักเรียนทำให้อาหารมีไม่เพียงพอสำหรับเด็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้รับจ้างประกอบอาหารที่มีปริมาณและวัตถุดิบไม่เหมาะสม ๒. ผู้รับจ้างทำอาหารตรงตามสัญญาจ้างแต่มีเจ้าหน้าที่ยกยอดอาหารในภายหลังทำให้อาหารไม่เพียงพอสำหรับเด็ก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันโดยมีตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารสั่งการให้ตั้ง Line กลุ่มอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู้อยู่ใน Line กลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล คณะกรรมการตรวจรับ ครูผู้ดูแลเด็ก และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งส่งรูปภาพถ่ายอาหารและจำนวนเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง ในที่ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันโดยมีตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมการตรวจสอบโดยภาคประชาชน

	๓. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งเปิดเผยรายการอาหารเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงรายการอาหารที่บุตรหลานจะได้รับประทานในแต่ละวัน
ตัวชี้วัด	๑. เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารกลางวัน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าบุตรหลานจะได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



ผู้รายงาน

( นางสาวปราณี จันทไชย )

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จ.อ.



( ทวี จันทรสณา )

ปลัดเทศบาลตำบลแร่



( นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์ )

นายกเทศมนตรีตำบลแร่

## ภาพประกอบรายงาน

๑. นางศรีสวรรค์ สุพัฒนานนท์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแร่ สั่งการให้ตั้ง Line กลุ่มอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในที่ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



๒. มีการดำเนินการตามคำสั่งการและมีการติดตามผลทุกวัน

